

Số: **77** /UBND-KT

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2018

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3998/SNN&PTNT-LN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa, về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể sau:

1. Tình hình tổ chức, triển khai.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung, phòng Kinh tế, Công an thị xã, Ban chỉ huy Quân sự, Đội QLTT số 5 và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loại động vật hoang dã trái pháp luật.

Hạt Kiểm lâm phối hợp với Đài truyền thanh và truyền hình thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh - truyền hình thị xã (với hơn 10 tin bài và trên 20 lượt phát); trên hệ thống loa đài của xã, phường; tuyên truyền bằng hình thức nói chuyện trực tiếp hoặc lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội viên của các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt Trận tổ quốc,...

Công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường, thường xuyên thành lập các đoàn liên ngành, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận chuyển trên địa bàn, tuyến đường Thạch Thành đi Bỉm Sơn, tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã, tuyến Bỉm Sơn đi Nga Sơn,... nhằm ngăn ngừa phát hiện xử lý vi phạm; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở nuôi các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm kể cả loài có tên trong danh mục thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 và loài có tên trong danh mục của Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; Kiểm soát chặt chẽ các nhà hàng, quán ăn có thông tin mua bán, kinh doanh sản phẩm và bộ phận dẫn xuất của ĐVHD để xử lý kịp thời theo qui định của pháp luật hiện hành.

Để quản lý tốt các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn, ngày 14/11/2016 UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2409/UBND-KT về việc tăng cường quản lý các trại nuôi động vật hoang dã.

Ngày 17/10/2017, UBND thị xã tiếp tục ban hành Công văn số 2058/UBND-KT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra kiểm soát và ngăn chặn các hành vi săn bắn, bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

Ngày 25/10/2017, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng thị xã (BCĐ) ban hành Kế hoạch số 2122/KH-BCĐ về việc kiểm tra công tác QLBR, PCCCR; việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã trên địa bàn.

Ngày 25/10/2017, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng thị xã đã ban hành Quyết định số 3884/QĐ – BCĐ về việc thành lập thành lập Đoàn kiểm tra công tác BV&PTR, việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản ĐVHD.

2. Kết quả đạt được (từ 01/10/2016 đến 15/12/2017).

Thực hiện Kế hoạch số 2122/KH-BCĐ Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và PTR thị xã về việc kiểm tra công tác QLBR, PCCCR; việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã trên địa bàn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 08/08 xã, phường, tổng số hộ gia đình (các trại nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn thị xã chủ yếu là các hộ gia đình cá nhân nuôi) được kiểm tra là 10 hộ gia đình, trong đó có 01 hộ gia đình vi phạm hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã, cụ thể: Hộ ông Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1984, có địa chỉ tại Khu c, Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn đang nuôi nhốt 01 cá thể Khỉ mốc tên khoa học (*Macacaamensis*), trọng lượng 06 kg nhốt thuộc nhóm IIB; không có nguồn gốc, thủ tục giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép là sai với quy định của Nhà nước. UBND thị xã đã ban hành Quyết định xử phạt gia đình ông Hùng với số tiền là 5.250.000đ nộp ngân sách Nhà nước và tịch thu 01 cá thể khỉ nhập tài sản Nhà nước (sau khi tịch thu cá thể khỉ đơn vị đã báo cáo cấp có thẩm quyền và bàn giao Khỉ lại cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hoá để nuôi dưỡng thả vào rừng).

3. Khó khăn, thách thức:

Việc buôn bán vận chuyển ĐVHD và các sản phẩm ĐVHD có lợi nhuận cao, hành vi vi phạm nếu bị kiểm tra phát hiện có mức phạt tiền lớn hoặc phải truy cứu trách nhiệm hình sự (dù một cá thể thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) nên đối tượng mua bán, vận chuyển có thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, chống đối lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc bắt giữ.

Đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại, mua giống lớn nên việc vận động hộ gia đình bàn giao lại ĐVHD như Gấu và các loài động vật quý hiếm khác cho các trung tâm cứu hộ, vườn thú gặp nhiều khó khăn.

Việc bắt giữ xử lý các vụ việc nuôi nhốt ĐVHD quý hiếm đến mức chuyên vụ án hình sự chưa được hướng dẫn thanh toán các khoản chi phí hợp lý nên chưa khuyến khích các lực lượng cùng tham gia ngăn chặn.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở gây nuôi ĐVHD nguy cấp quý hiếm mà chủ hộ tự nguyện giao, trả ĐVHD đang gây nuôi cho Nhà nước.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT.

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tông Thanh Bình